

สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๑
ครั้งที่ ๒๘ (วันที่ ๒) และครั้งที่ ๒๙ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)
วันพฤหัสบดี ที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๕

โดย ญัฐทิพย์ กบิลคาม
สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๒๐ น.

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้ดำเนินการประชุมต่อจากเมื่อวานนี้ ภายหลังจากพักการประชุมไป เมื่อเวลา ๐๐.๑๕ น. โดยเป็นการพิจารณารายงานของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งในวันนี้มีสมาชิกอภิปรายเป็นจำนวนมาก โดยสมาชิกฝ่ายรัฐบาลส่วนใหญ่อภิปรายเห็นด้วยกับรายงานดังกล่าว ส่วนสมาชิกฝ่ายค้านส่วนใหญ่อภิปรายเห็นด้วยกับการสร้างความปรองดองแต่ไม่เห็นด้วยกับการใช้วิธีการนิรโทษกรรม ทั้งนี้แต่ละฝ่ายได้นำเสนอเหตุผลสนับสนุนความคิดเห็นอย่างหลากหลาย เช่น นายพ่าย พ.ป.ช. พรรคเพื่อไทย อภิปรายสนับสนุนรายงานแนวทางการสร้างความปรองดองแต่ยังคงอภิปรายวิพากษ์การทำงานของ คตส. ว่าไม่เป็นธรรมต่อ พันตำรวจโททักษิณ และที่มาของ คตส. ไม่ชอบ นายวรชัย เหมะ ส.ส. พรรคเพื่อไทย อภิปรายยกตัวอย่างเหตุการณ์ความขัดแย้งในอดีตที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆ แต่สามารถยุติปัญหาดังกล่าวได้ รวมทั้งความขัดแย้งและการใช้ความรุนแรงในประเทศไทยในอดีตแต่ก็สามารถยุติได้เช่นกัน ดังนั้นจึงคาดหวังว่า ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็จะถูกแก้ไขได้เช่นเดียวกัน นายธานี ศักดิ์เศรษฐ์ ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงสาเหตุหลักความขัดแย้งตามรายงานแนวทางการสร้างความปรองดองฉบับแรกว่า แบ่งออกเป็น ๓ เรื่อง คือ ๑. การแก้ไขรัฐธรรมนูญหมวดพระมหากษัตริย์ ๒. ระบบการเมืองไทย และ ๓. การปรองดองโดยใช้วิธีการนิรโทษกรรม แต่ต่อมาสถาบันพระปกเกล้าได้เสนอรายงานการวิจัยโดยเสนอให้ใช้วิธีการนิรโทษกรรมในการสร้างความปรองดองซึ่งขัดกับรายงานฉบับแรก ส่วนการใช้วิธีการสร้างความปรองดองโดยใช้วิธีการนิรโทษกรรม ซึ่งกรรมการอ้างว่าได้ผลดีในอดีตนั้น ตนเห็นว่าเป็นเรื่องต่างกรรมต่างวาระ ทั้งนี้ผู้อภิปรายเห็นว่า การนำวิธีการนิรโทษกรรมมาใช้แก้ปัญหาความขัดแย้งในปัจจุบันไม่ได้ผล ในทางตรงกันข้ามกลับก่อให้เกิดความขัดแย้งมากขึ้น ขณะเดียวกันเสนอให้วิเคราะห์คู่ขัดแย้งให้ชัดเจนจะสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้อภิปรายแสดงความคิดเห็นว่าปัจจุบันปัญหาความขัดแย้งเกิดจากคู่ขัดแย้งระหว่างกระบวนการทักษิณกับประเทศไทย ทั้งนี้ผู้อภิปรายกล่าวว่าข้อเสนอการสร้างความปรองดองจะต้องไม่ก่อให้เกิดการเผชิญหน้ารอบใหม่ และต้องปรองดองตามหลักนิติธรรมและความเป็นธรรม โดยอยู่บนพื้นฐานของการเห็นพ้องต้องกันของทั้งกลุ่มเสียงข้างมากและเสียงข้างน้อย นายวิภูแถลง พัฒนภูมิไท สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย อภิปรายถึงผลกระทบที่เกิดจากการแตกแยกของคนในชาติรวมทั้งเรียกร้องให้ทุกฝ่ายละอคติ ความโกรธ ความเกลียด และหันมาสร้างความปรองดองให้ชาติอีกครั้งโดยแก้ที่การเมือง การใช้หลักนิติรัฐ หลักนิติธรรม ซึ่งต้องเป็นกฎหมายที่มีความชอบธรรมและมาจากประชาชน

ภายหลังจาก สมาชิกอภิปรายจบลง ประธานสั่งปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๒๘ และเปิดประชุมครั้งที่ ๒๙ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) โดยเริ่มประชุมตั้งแต่วันที่ ๑๑.๑๕ นาฬิกา ซึ่งตามระเบียบวาระการประชุม บรรจุกระทู้ถามสด ๓ กระทู้ กระทู้ทั่วไป ๕ กระทู้ และรายงานของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติ ซึ่งที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรจะต้องพิจารณาต่อจากการประชุมครั้งที่ ๒๘ ทั้งนี้ ประธานได้ขอหารือต่อที่ประชุมว่าจะขอเลื่อนวาระการถามตอบกระทู้ถามทั่วไป ๕ กระทู้

ออกไปก่อน เนื่องจากมีสมาชิกประสงค์อภิปรายรายงานแนวทางการสร้างความปรองดองเป็นจำนวนมาก ซึ่งสมาชิกเห็นด้วยกับข้อหาหรือของประธาน ดังนั้นในวันนี้จึงมีการถามตอบกระทู้ถามสด ๓ เรื่อง ดังนี้

กระทู้ถามสดเรื่องแรก เรื่องมาตรการแก้ไขปัญหายักษ์แล้ง ซึ่งตั้งถามโดย ครูมานิตย์ สังข์พุ่ม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทย จังหวัดสุรินทร์ ทั้งนี้ผู้ตั้งกระทู้ได้สอบถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่ารัฐบาลจะมีมาตรการแก้ปัญหาและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหายักษ์แล้งซึ่งส่งผลให้มีน้ำในการอุปโภคบริโภคและใช้ในภาคเกษตรกรรมให้ปัญหาเบาบางลงได้อย่างไร จากนั้น นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตอบชี้แจงว่ากระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ประชุมร่วมกันเพื่อเตรียมการป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำให้ประชาชนแล้วโดยได้มีการเตรียมการจัดสรรน้ำให้เกษตรกรและเตรียมทำฝนเทียม รวมทั้งมีการบูรณาการ ๘ ลุ่มน้ำภาคเหนือและลุ่มน้ำในภาคอีสานแล้ว ๒๐ จังหวัด ทั้งนี้หากพื้นที่ใดน้ำท่วมก็จะทำโครงการแก้มลิงรองรับ ส่วนแผนการช่วยเหลือชาวบ้านในช่วงหน้าแล้งนั้น ได้ส่งเจ้าหน้าที่สำรวจแหล่งน้ำใต้ดินเพื่อทำการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อนำน้ำไปใช้กับภาคการเกษตรรวมทั้งเจาะสำรวจน้ำดื่มสะอาดบริเวณโรงเรียนต่างๆ โดยมีโครงการขุดบ่อน้ำดื่มสะอาด ๑,๖๐๐ แห่ง เพื่อให้นักเรียนและประชาชนนำไปอุปโภค บริโภคได้

ต่อจากนั้น เป็นการถามตอบกระทู้ถามสด เรื่องที่ ๒ เรื่องเหตุการณ์ระเบิดในจังหวัดยะลา ซึ่งตั้งถามโดย ส.ส. ประเสริฐ พงษ์สุวรรณศิริ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ จังหวัดยะลา ทั้งนี้ผู้ตั้งกระทู้ได้สอบถามกรณีเหตุระเบิดในตัวเมืองจังหวัดยะลา ในวันที่เสาร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕ ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตลอดจนส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศ โดยผู้ตั้งกระทู้ได้ตั้งไว้ ๒ คำถาม คือ ๑. รัฐบาลจะเยียวยาให้ประชาชนตามข้อเสนอ ๖ ประการ ได้หรือไม่ และ ๒. พันตำรวจโททักษิณ เดินทางไปพบกลุ่มขบวนการแบ่งแยกดินแดนที่ประเทศมาเลเซียด้วยสาเหตุใด

จากนั้น รัฐมนตรีผู้ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีได้ตอบชี้แจงโดย พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา รองนายกรัฐมนตรี ตอบชี้แจงว่าได้รับรายงานสถานการณ์และการแจ้งเตือนแต่ไม่สามารถระบุได้ว่าจะเกิดเหตุการณ์เมื่อใดและทางไม่สามารถดูแลพื้นที่ดังกล่าวได้เต็มประสิทธิภาพเนื่องจากประชาชนบริเวณดังกล่าวร้องขอให้ยกเลิกเซฟตี้โซน ทำให้เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงง่ายขึ้น อย่างไรก็ตามรัฐบาลจะทำความเข้าใจกับประชาชนให้กลับมาใช้มาตรการเซฟตี้โซน ทั้งนี้รัฐบาลจะได้ดำเนินการรักษาความปลอดภัยเชิงรุก โดยต้องวางแผนและสร้างความปลอดภัยในที่ชุมชนโดยประชาชนมีส่วนร่วมในการร่วมกันดูแลและเฝ้าสังเกตการณ์ ส่วนหน่วยงานของรัฐได้มีการจัดจุดตรวจเพิ่มเติม ทางด้านร้อยตำรวจเอกเฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จะรับข้อเสนอของประชาชน ๖ ข้อ นำเรียนต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป ส่วนคำถาม ข้อ ๒ นั้น รองนายกรัฐมนตรียืนยันว่า พันตำรวจโททักษิณ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง จากนั้น ร้อยตำรวจเอกเฉลิม ได้ชี้แจงถึงแนวทางในการแก้ปัญหาการก่อเหตุระเบิดในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้รองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวเรียนเชิญ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรร่วมประชุมแก้ปัญหาชายแดนใต้ด้วย ซึ่งผู้นำฝ่ายค้านกล่าวว่ายินดีให้ความร่วมมือเพื่อช่วยหาแนวทางป้องกันและแก้ปัญหาต่อไป

ต่อจากนั้น เป็นการถามตอบกระทู้ถามสดเรื่องที่ ๓ เรื่อง กรณีการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งตั้งถามโดย ส.ส. ถาวร เสนเนียม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ จังหวัดสงขลา โดยถามถึง แนวทางการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาล จากนั้น ร้อยตำรวจเอกเฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี กล่าวว่าตนและพลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา มีความจริงใจในการแก้ปัญหา ส่วนแนวทางการป้องกันการเกิดเหตุระเบิดนั้น ตนได้กำชับให้ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแล ป้องกันการ ขโมยรถและโทรศัพท์มือถือซึ่งเป็นอุปกรณ์ในการก่อเหตุ รวมถึงตำรวจต้องปฏิบัติการเชิงรุกและสมาชิกพรรค ประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ร่วมมือกันสอดส่องดูแลและให้กำลังใจประชาชน โดยตำรวจเป็นส่วนหน้า ทหารเป็นผู้กำกับดูแลและเน้นบูรณาการด้านความคิดและด้านการข่าวโดยนำผู้ปฏิบัติมารับฟังและอบรมด้าน การข่าว ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า จะนำข้อบกพร่องและข้อผิดพลาดไปปรับปรุงต่อไป

ภายหลังจบวาระกระทู้ถามสดแล้ว ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากมีผู้ประสงค์อภิปราย ในรายงานของคณะกรรมการวิสามัญ พิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติเป็นจำนวนมาก จึงขอเลื่อนวาระกระทู้ถามทั่วไปออกไปก่อน ต่อจากนั้น ประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ โดยในวันนี้ ที่ประชุมได้มีการพิจารณารายงานของคณะกรรมการวิสามัญ พิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดอง แห่งชาติ ต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๒๘ ซึ่งมีสมาชิกประสงค์อภิปรายเป็นจำนวนมากสลับกับ การตอบชี้แจงของกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดอง โดย พันตรีอนันท์ วัชโรทัย คณะกรรมาธิการ ได้ชี้แจงกรณีเหตุผลที่ พลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน ต้องทำรัฐประหาร เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ และกล่าวพาดพิงถึงการลาออกจากคณะกรรมการของสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ จากนั้น ส.ส. นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ จากพรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะอดีตกรรมาธิการชุดดังกล่าวได้ใช้สิทธิพาดพิง อภิปรายชี้แจงกรณีนี้ที่ ส.ส. จากพรรคประชาธิปัตย์ ลาออกจากการเป็นกรรมาธิการ ต่อจากนั้นสมาชิกทั้งพรรค ฝ่ายค้านและพรรคร่วมรัฐบาลได้สลับกันอภิปราย โดยแต่ละฝ่ายยังคงยืนยันเหตุผลของฝ่ายตนเป็นหลัก คือ สมาชิกพรรคร่วมรัฐบาลเห็นด้วยกับรายงานฉบับดังกล่าว ส่วนสมาชิกพรรคร่วมฝ่ายค้านไม่เห็นด้วยกับ รายงานฉบับดังกล่าว โดยให้เหตุผลว่ากรรมการของกรรมาธิการไม่โปร่งใสและหากสถาบันพระปกเกล้าถอน รายงานวิจัยของสถาบันฯ ออกจากรายงานของ กมธ. ก็จะไม่ส่งผลให้รายงานของคณะกรรมการฯ ไม่สมบูรณ์ รวมทั้งไม่เห็นด้วยกับแนวทางการแก้ปัญหา โดยใช้วิธีการบางกรณีที่ยังไม่เหมาะสมต่อสถานการณ์ ทั้งนี้ สมาชิกพรรคร่วมฝ่ายค้านเสนอแนะว่าหากจะใช้แนวทางดังกล่าวในการแก้ปัญหาความขัดแย้งก็ควรทำ ประชาพิจารณ์ก่อนดำเนินการ

ส่วนกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติได้ชี้แจง ต่อที่ประชุมเกี่ยวกับวิธีการทำงานของ กมธ. เช่น จัดให้มีการสานเสวนาในจังหวัดต่างๆ เพื่อรวบรวมข้อมูล และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้วย

ซึ่งบรรยากาศการประชุมเป็นไปอย่างเข้มข้นในขณะที่ทั้งสมาชิกพรรคร่วมฝ่ายค้านและพรรคร่วมรัฐบาล ได้พยายามแสดงท่าทีที่มีแนวโน้มเป็นไปได้ในทางปรองดองมากขึ้นในที่สุดภายหลังปิดอภิปรายแล้ว ที่ประชุม สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบกับรายงานของคณะกรรมการวิสามัญ พิจารณาศึกษาแนวทางการสร้าง ความปรองดองแห่งชาติและประธาน สั่งปิดประชุมในเวลา ๐๑.๕๐ น.